

ผู้ขายตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักปฏิบัติของประเทศและของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตนมี รวมถึงการจัดทำใบอนุญาตและใบรับรองใด ๆ หากการปฏิบัติตามภาระผูกพันจะต้องมีใบอนุญาตและใบรับรอง

ผู้ขายตกลงที่จะรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้กับ Kimberly-Clark และบริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ จากความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลที่อาจได้รับจากเหตุที่ผู้ขายหรือพนักงานหรือ ผู้รับเหมางานช่วงก่อให้เกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักปฏิบัติของประเทศและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังกล่าว

ผู้ขายรับทราบและตกลงว่าข้อมูลที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ทั้งหมด ที่ถูกเปิดเผย ได้รับ หรือสร้างขึ้นในระหว่างการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Kimberly-Clark

ผู้ขายตกลงที่จะให้คำมั่นว่าพนักงานของผู้ขายหรือผู้รับเหมาช่วงที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงส่วนใด ๆ ของข้อมูลที่เป็นความลับในระหว่างการทำงานนี้ จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะการเป็นความลับของข้อมูลนี้ ทั้งนี้จากการที่พนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงที่ได้รับมอบหมายให้ทำการบริการให้กับผู้ขายภายใต้ข้อตกลงนี้ผู้ขายตกลงและรับรองว่าพวกเขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ที่พวกเขาอาจได้รับในการปฏิบัติงาน ผู้ขายตกลงที่จะแจ้ง Kimberly-Clark เป็นลายลักษณ์อักษรถึงสถานการณ์ใด ๆ ที่ผู้ขายทราบว่ามีกรครอบครอง ใช้ หรือรับทราบว่ามีกรครอบครอง หรือ ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เป็นความลับโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ยกเว้นเสียแต่จะมีการระบุไว้ในที่นี้ ผู้ขายตกลงว่าจะไม่ใช้ หรือ อ้างอิง ชื่อของ Kimberly-Clark รวมถึงชื่อบริษัทสาขาและ/หรือบริษัทในเครือ ของ Kimberly-Clark เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เช่น การโฆษณา การตลาด หรือการประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

ข้อสงวนสิทธิ์ "RFP" นี้ไม่ได้เป็นคำมั่นของ K-C ในการที่จะต้องดำเนินการใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้การจัดส่ง RFP นี้ไม่ได้ผูกมัดให้ K-C ต้องยอมรับข้อเสนอใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ได้ผูกมัดให้ K-C ให้คำอธิบายหรือเหตุผลใด ๆ ในการตัดสินใจ ยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว ทั้งนี้แม้ว่าต้นทุนจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย แต่การตกลงมอบหมายงานของผู้ขายขั้นสุดท้ายนั้นจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการตอบสนองเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้งหมด

KC ขอสงวนสิทธิ์ในการ:

- ถอนหรือยกเลิก RFP ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อผูกมัด
- ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว หรือทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอดังกล่าว หรือไม่รับข้อเสนอดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
- ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวแม้ข้อเสนอดังกล่าวจะไม่ได้มีราคาต่ำสุด
- เลือกผู้ขายตามข้อเสนอดังกล่าวที่ปฏิบัติตามกระบวนการ การเสนอข้อเสนอดังกล่าว โดยจะไม่พิจารณาว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอดังกล่าวที่ดีที่สุดขั้นสุดท้าย

ข้อเสนอดังกล่าวจะถูกจัดทำขึ้นตามความเสี่ยงของผู้ขายเอง ดังนั้นผู้ขายจะรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับข้อผิดพลาดใด ๆ ในการให้ข้อมูล

Kimberly-Clark จะไม่ผูกพันทางกฎหมายกับผู้ขายใด ๆ จนกว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามผูกพันในข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันและถือเป็นที่สุด